

Chương trình lựa chọn trường trung học phổ thông

Thông tin Ghi danh

2025 – 2026
Yêu cầu và thủ tục



Chương trình Lựa chọn Trường Trung học phổ thông Lớp 9 của Jefferson Parish là gì?

Trong nỗ lực để cung cấp nhiều cơ hội lựa chọn hơn cho phụ huynh và học sinh trung học, vào tháng 2 năm 2020, JPS đã triển khai Chương trình lựa chọn trường trung học phổ thông lớp 9 (HSCP lớp 9).

Những năm tháng trung học của học sinh thường được gọi là “những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời”. Học sinh có những người bạn, tham gia vào các hoạt động và mãi mãi mang trên mình niềm tự hào của trường.

Tuy nhiên, đối với một số ít học sinh, những năm trung học có thể cực kỳ khó khăn. Học sinh thường không tìm được đường đi, gặp khó khăn trong việc kết bạn và sợ đến trường. Trường JP muốn tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm này và HSCP lớp 9 đã được triển khai.



Mô tả điều kiện của HSCP

Hiện tại phải học lớp 8 của Hệ thống trường Jefferson Parish * sẽ có cơ hội nộp đơn xin học các trường trung học bên ngoài Trường trung học phổ thông thuộc Khu vực học tập của mình cho Năm học 2025 -2026 .

Trường học khu vực không xóa bỏ vẫn hiện trong HSCP lớp 9 . Tất cả học sinh đều phải ghi danh tại trường trong khu vực đi học của mình do văn phòng phương tiện di chuyển cung cấp.

* Học sinh đủ điều kiện tham gia là phải đang học Lớp 8 tại trường do quận Jefferson điều hành trong Năm học 2024-25 .

*** Chỉ những gia đình muốn theo học trường **BÊN NGOÀI** của Khu vực Trường học của học sinh cần phải nộp đơn xin Lựa chọn Trường Trung học Lớp 9 ***



Mô tả HSCP của lớp 9

Học sinh tham gia Chương trình Lựa chọn Trường Trung học phổ thông Lớp 9 sẽ được phép theo học trường mình lựa chọn cho đến khi tốt nghiệp, tuy nhiên **DỊCH VỤ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN KHÔNG CUNG CẤP.**

VIỆC ĐƯA CON ĐẾN TRƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN TRƯỜNG LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH.

ĐIỀU KIỆN ĐỦ CỦA LHSAA : Học sinh được chấp thuận cho Lựa chọn Trường Trung học Lớp 9 Chuyển trường phải tuân theo các **quy định** về điều kiện đủ của LHSAA.

Để biết thêm thông tin: **phụ huynh và người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm liên hệ với LHSAA để xác định xem học sinh có đủ điều kiện tham gia các môn thể thao đại học hay không. Để tham gia các môn thể thao đại học được LHSAA chấp thuận, học sinh phải có sự chấp thuận bằng văn bản của LHSAA.**



Trường HSCP lớp 9

Tên Các trường trung học tham gia vào HSCP lớp 9:

Tên Trường học	Sĩ số	Tên Trường học	Sĩ số
Trường trung học Bonnabel	136	Grand Isle trung học	1
Trường East Jefferson	64	L.W.Higgins trung học	62
Trường trung học Fisher	10	West Jefferson trung học	72

Đơn Ghi danh HSCP sẽ được xem xét dựa trên sĩ số của từng trường.

Chương trình HSCP lớp 9 **không bao** gồm các trường: Chương trình Magnet hoặc ASA.



Ưu tiên HSCP Lớp 9

Ưu tiên sẽ được dành cho những điều sau đây:

1. Nhân viên trường học Jefferson Parish

(Giấy chứng minh là nhân viên phải đính kèm theo đơn ghi danh)

2. Quân nhân đang tại ngũ

(Giấy chứng nhận quân sự hiện tại phải đính kèm theo đơn)

3. Anh chị em ruột vào cùng một trường nếu đủ điều kiện

(Cần cung cấp tên anh chị em ruột có giấy xác minh)

Sự lựa chọn không đảm bảo việc được phân vào Trường Lựa chọn.



Chi tiết Ghi danh xin học HSCP lớp 9

Hướng dẫn đầy đủ, bao gồm cả video hướng dẫn sẽ được cung cấp cho các gia đình cần hỗ trợ.

Đơn ghi danh phải được hoàn tất và nộp trực tuyến tại jpschools.novuschoice.org với tất cả các giấy tờ cần thiết để tiện việc cứu xét.

Các gia đình có thể nộp đơn và tài liệu từ điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn.



Những giấy tờ cần thiết để ghi danh

TẤT CẢ đơn ghi danh phải bao gồm bản sao của những giấy tờ sau:

- Ảnh ID của phụ huynh
- Giấy khai sinh của học sinh
- **Bằng chứng cư trú hiện tại trong quận Jefferson** có tên của cha mẹ điền vào mẫu đơn theo cùng địa chỉ đã điền trên đơn .
- **Phán quyết/Thỏa thuận về quyền nuôi con** (nếu có)

*** JPS CÓ THỂ YÊU CẦU THÊM TÀI LIỆU CHO XÁC THỰC, NẾU ĐƯỢC CHO LÀ CẦN THIẾT**



Yêu cầu ứng dụng cho ưu tiên

Nếu yêu cầu ưu tiên, ngoài **CMND có ảnh của phụ huynh**, **Giấy khai sinh của học sinh** và **Bằng chứng cư trú hiện tại trong quận Jefferson**, hồ sơ nộp của quý vị phải bao gồm những thông tin sau:

1. Nhân viên trường học Jefferson Parish

(Xác minh nhân viên phải kèm theo đơn xin ghi danh - ví dụ: Phiếu lương, Mã số trường/quận hiện tại, Thư xác minh từ Giám hiệu hiện tại)

2. Quân nhân đang tại ngũ

(Lệnh quân sự hiện tại phải kèm theo đơn)

3. Sắp xếp anh chị em ruột vào cùng một trường nếu đủ điều kiện

(Cần cung cấp tên anh chị em ruột có xác minh phù hợp)



Quyết định và thông báo

Các sĩ số chỉ dành cho những học sinh đã nộp đơn và giấy tờ đầy đủ và chính xác.

Khi nộp đơn trực tuyến sẽ có ghi ngày và đóng dấu thời gian cho mỗi lần nộp đơn theo thứ tự nộp đơn.

Các học sinh đủ điều kiện sẽ được cung cấp theo thứ tự nộp đơn, ưu tiên cho Nhân viên JPS, Quân nhân đang tại ngũ và anh chị em ruột.

Nếu nhận được đơn nộp 2 lần, chỉ đơn nộp ban đầu mới được chấp nhận.

Quyết định và thông báo

Những học sinh đủ điều kiện nhưng không còn chỗ trống sẽ được đưa vào danh sách chờ theo thứ tự nộp hồ sơ và giấy tờ hợp lệ đầy đủ.

Danh sách chờ cho năm học 2025-2026 sẽ có hiệu lực cho đến ngày 15 của năm học 2025-2026. Sau ngày thứ 15 của năm học sẽ không hiệu nghiệm nghĩa là không có học sinh nào được công nhận làm học sinh lựa chọn.

Tất cả người nộp đơn sẽ được thông báo về tình trạng tuyển sinh của con mình: được chấp nhận, nằm trong danh sách chờ hoặc bị từ chối - gửi qua email trước ngày 15 tháng 4 năm 2025.



Thời gian nộp đơn HSCP

Đơn sẽ được đăng trên Trang web Lựa chọn trường trung học dành cho học sinh lớp 9.

<https://www.jpschools.org/families/asa-school-choice-program/9th-grade-high-school-choice>

Ngày 3 tháng 2 năm 2025 - Ngày 20 tháng 2 năm 2025 –

Đêm thông tin trực tuyến HSCP lớp 9. (Xem trang trình bày tiếp theo để biết ngày)

Ngày 24 tháng 2 năm 2025 – Ngày 28 tháng 03 năm 2025 – Kỳ tuyển sinh lớp 9 vào trường phổ thông trung học

Ngày 10 tháng 4 năm 2025 - Thư thông báo được gửi qua email cho phụ huynh

Ngày 25 tháng 5 năm 2025 - Phản hồi chấp nhận/từ chối phải được gửi chậm nhất là 5:00 chiều



Đêm thông tin trường trung học Virtual

Phụ huynh và học sinh lớp 8* hiện đang theo học tại trường Jefferson Parish được mời tham quan khuôn viên trường trực tuyến để tìm hiểu thêm về từng trường cũng như các chương trình và hoạt động ngoại khóa khác nhau được cung cấp.

Trường học	Ngày	Trường học	Ngày
Trường Bonnabel High	Ngày 13 tháng 2, 2025 @ 6 pm	Trường Grand Isle	Ngày 18 tháng 2, 2025 @ 6 pm
Trường East Jefferson High	Ngày 26 tháng 2, 2025 @ 6 pm	Trường L.W.Higgins	Ngày 19 tháng 2, 2025 @ 6 pm
Trường Fisher High	Ngày 3 tháng 2, 2025 @ 6 pm	Trường West Jefferson	Ngày 20 tháng 2, 2025 @ 6 pm

* Học sinh đủ điều kiện tham gia phải đang học Lớp 8^{và} đang theo học tại trường của quận Jefferson điều hành trong Năm học 2024-25.



Phụ huynh Nộp đơn

Chúng tôi mong nhận được đơn ghi danh và các giấy tờ cần thiết của quý vị bắt đầu từ **ngày 24 tháng 2 năm 2025** .

Đơn sẽ hết hạn vào lúc 5 giờ chiều ngày **28 tháng 3 năm 2025** vào lúc 5 pm

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc Gửi email:

Pamela.Allen@jpschools.org .

